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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 
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************************************** 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน ประธานสภา อบต. รุ่งราวัล  ตรีสอน  
2 นายสุทัศน์  ธรรมโหร รองประธานสภา อบต. สุทัศน์  ธรรมโหร  
3 นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง เลขานุการสภา อบต. วีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  
4 นางทรงสุดา  วัฒนะศรี ส.อบต.หมู่ที่ 1 ทรงสุดา  วัฒนะศรี  
5 นายบรรจง  แย้มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 2 บรรจง  แย้มแก้ว  
6 นายสุวิทย์  อรรคเสลา ส.อบต.หมู่ที่ 3 สุวิทย์  อรรคเสลา  
7 นางยุพาพร  ก้านจักร ส.อบต.หมู่ที่ 4 ยุพาพร  ก้านจักร  
8 นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว ส.อบต.หมู่ที่ 5 กมลมาศ  เจริญผิว  
9 นางจันสุดา  บรรดร ส.อบต.หมู่ที่ 8 จันสุดา  บรรดร  

10 นายประจักร์  โงนมณี ส.อบต.หมู่ที่ 9 ประจักร์  โงนมณี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายทินกร  พุทธลา นายก อบต. ทินกร  พุทธลา  
2 นายศรัณยู  ขวาป้องใต้ รองนายก อบต. ศรัณยู  ขวาป้องใต้  
3 นางอินทิรา  ฤทธิยาน รองนายก อบต. อินทิรา  ฤทธิยาน  
4 นายทรง  บุตรสอน เลขานุการนายก อบต. ทรง  บุตรสอน  
5 นายอภิเดช  ดวงระหว้า ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อภิเดช  ดวงระหว้า  
6 นางสายชล  ศรีวิชา ผอ.กองสวัสดิการ สายชล  ศรีวิชา  
7 นางสาวตติยากร  มาหาร นักวิชาการศึกษา ตติยากร  มาหาร  
8 นายบุรินทร์  ดวงวิไล หัวหน้าส านักปลัด บุรินทร์  ดวงวิไล  
9 นายภัทรพงศ์  สุวรรณแสง นักวิเคราะห์ฯ ภัทรพงศ์  สุวรรณแสง  

10 นางสาวชาสินี  ขจรสิทธิ์รัตน์ ผอ.กองคลัง ชาสินี  ขจรสิทธิ์รัตน์  
11 นางสาววิไลพร  นามโคตร เจ้าพนักงานธุรการ วิไลพร  นามโคตร  

   
ผู้มาประชุม  10  คน 
ผู้ลาประชุม  -  คน 
ผู้ขาดประชุม – คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11  คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุม
แล้ว จึงได้เชิญ นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน ประธานสภาฯ ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย  
และประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.1  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕67 

นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน ไดอ่้านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบตามเอกสาร 

ที่ส่งให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2  หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร ให้ที่ประชุมรับทราบตามเอกสารที่
ส่งให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
1.3   เรื่องการสอบแนวเขตและขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  
ที่สาธารณประโยชน์แปลงดอนปู่ตา บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 

 

ประธานสภาฯ   อ้างถึงหนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน ที่  
รอ 0020.02/4455 ลงวันที่ 22  เมษายน 2567 เรื่อง แจ้งขอความประสงค์
สอบแนวเขตและขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง(น.ส.ล.) ที่สาธารณประโยชน์
แปลงดอนปู่ตา บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการังวัดตรวจสอบ
ที่ดินแปลงดังกล่าว จ านวน 10,190 บาท ขอให้ท่านนายกกล่าวชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบด้วยค่ะ 
 

นายทินกร  พุทธลา  มอบให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. 
นายบุรินทร์  ดวงวิไล  เนื่องจากทาง อบต.ศรีโคตร ได้แจ้งขอสอบแนวเขตรังวัดตรวจสอบที่ดิน 
หัวหน้าส านักปลัด  สาธารณประโยชน์แปลงดอนปู่ตา บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 และประมาณการ 

จ านวน 10,190 บาท จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า การรังวัดตรวจสอบที่ดิน
แปลงดังกล่าว ที่ประชุมจะเอาตามท่ีช่างรังวัดได้ตรวจสอบแนวเขต 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
 

ที่ประชุม   รับทราบเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีโคตร  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2567  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2567  
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นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน มอบให้งานเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับฟัง 
ประธานสภาฯ  
นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2567 
 เลขานุการสภาฯ   เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2567 ให้ที่ประชุมรับฟังตามรายงานการประชุมดังกล่าว 

ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว 
 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุม ว่าจะมีการ 
แก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม   แก้ไขหน้า 4 บรรทัดที่ 25 จากค าว่า รองปรานสภา แก้เป็น รองประธานสภา 
    หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 13  จากค าว่า นางยุภาพร แก้ไขเป็น นางยุพาพร  
    และบรรทัดที่ 17  จากค าว่า นายสุทัศน์  ธรรมสอน แก้ไขเป็น นายสุทัศน์ ธรรมโหร 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า  
มติที่ประชุมสภา อบต.ศรีโคตร ครั้งนี้  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  ญัตติ เรื่องพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน  ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายทินกร  พุทธลา  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบต. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในส่วนของแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบเงินอุดหนุน   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ   ซึ่งงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
ความเห็นชอบโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
เหตุผล 

 

     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ข้อความเดิม 
 
1. โครงการขยายเขตระบบส่งไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดอนแคน  หมู่ที่  5   
ตั้งไว้   120,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  2  จุด  ดังนี้ 
จุดที่  1  จากจุดบริเวณท่ีนายส าราญ เกษตรสินธ์ ไปทางที่นานางประเวช  เจริญผิว 
ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ระยะทาง  170  เมตร  ตั้งไว้  40,000  บาท    
จุดที่  2  จากจุดบริเวณหน้าบ้านนางสาวธนพร  ก้านจักร  ไปทางที่นา นางเดือน  
เจริญผิว  ระยะทาง  300  เมตร  ตั้งไว้  80,000  บาท 
   

2. โครงการขยายเขตระบบส่งไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านส าโรง  หมู่ที่  7    
ตั้งไว้   200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณก่อสร้างเริ่มจากที่นา นางสาวปราณี  จันทโยธา  ไปทางที่นา 
นายสวาสดิ์  บูรณวรศิลป์  ระยะทาง  800  เมตร   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภท  เงินอุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ 
 

ข้อความใหม่ 
1. โครงการขยายเขตระบบส่งไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดอนแคน  หมู่ที่  5   
ตั้งไว้   120,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  2  จุด  ดังนี้ 
จุดที่  1  จากจุดบริเวณท่ีนายส าราญ เกษตรสินธ์  ไปทางที่นานางประเวช เจริญผิว 
ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด 8 เมตร  จ านวน 4 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 ต้น ระยะทาง  160  เมตร ตั้งไว้  40,000  บาท    
 

จุดที่  2  จากจุดบริเวณหน้าบ้านนางสาวธนพร  ก้านจักร ไปทางที่นา นางเดือน  
เจริญผิว  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8  เมตร จ านวน 9 ต้น พาดสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 340 เมตร ตั้งไว้ 80,000บาท   
 

2. โครงการขยายเขตระบบส่งไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านส าโรง  หมู่ที่  7    
ตั้งไว้   200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณก่อสร้างเริ่มจากที่นา  นางสาวปราณี  จันทโยธา  ไปทางที่นา 
นายสวาสดิ์  บูรณวรศิลป์  ปกัเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 23 ต้น 
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เสน้ ระยะทาง 820 เมตร  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภท  เงินอุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ 
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ประธานสภาฯ   -  ตามท่ีท่านนายกได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯให้ทราบถึงเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยการยกมือขึ้น
เหนือศีรษะด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง  
 

5.2  ญัตติ เรื่องพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 
 

นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน  ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายทินกร  พุทธลา  ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายดังนี้  
นายก อบต.  

โอนลด 
แผนงาน   งบกลาง   
งาน  งบกลาง 
งบ  งบกลาง 
หมวด  งบกลาง 
ประเภท  เงินส ารองจ่าย 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม 
งบประมาณอนุมัติ                  299,323.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       34,023.-  บาท 
งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้    19,823.44.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   14,199.56.- บาท 

 
โอนเพิ่ม  
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวด  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
1. โครงการขยายเขตระบบส่งไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านดอนแคน  หมู่ที่  5   
ตั้งไว้   120,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  2  จุด  ดังนี้ 
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จุดที่  1  จากจุดบริเวณท่ีนายส าราญ เกษตรสินธ์ ไปทางที่นานางประเวช  เจริญผิว 
ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด 8 เมตร จ านวน 4 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  
ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 ต้น ระยะทาง  160  เมตร ตั้งไว้  40,000  บาท   
ขอโอนเพิ่ม  199.90  บาท 

 

จุดที่  2  จากจุดบริเวณหน้าบ้านนางสาวธนพร  ก้านจักร   ไปทางที่นา  
นางเดือน  เจริญผิว  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8  เมตร จ านวน 9 ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.จ านวน 2 เสน้ ระยะทาง 340 เมตร  
ตั้งไว้  80,000  บาท  ขอโอนเพิ่ม  9,233.72  บาท 
 
2. โครงการขยายเขตระบบส่งไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านส าโรง  หมู่ที่  7    
ตั้งไว้   200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณก่อสร้างเริ่มจากที่นา นางสาวปราณี  จันทโยธา  ไปทางที่นา 
นายสวาสดิ์  บูรณวรศิลป์  ปกัเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 23 ต้น 
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง  820  เมตร  
ขอโอนเพิ่ม  10,389.82  บาท  
งบประมาณขอโอนเพิ่มท้ังสิ้น จ านวน   19,823.44.-  บาท 
 

-  ก็ขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบการโอน
งบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ด้วยครับ 

 
ประธานสภาฯ   -  ตามท่ีท่านนายกได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯให้ทราบถึงเหตุผล 

ในการโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง  
 

5.3  เรื่องการพิจารณาเห็นชอบขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  (น.ส.ล.) 
บริเวณพ้ืนที่ด้านตะวันออกที่ติดกับโรงเรียนบ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 
 

ประธานสภาฯ   ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบค่ะ 
 
นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
ปลัด อบต.   ตามหนังสือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจตุรพักตรพิมาน ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    จากนางสุรีย์นิภา  เจริญธนิตกุล บ้านเลขท่ี 196 หมู่ที่ 1 ต าบลศรีโคตร  

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กรณี เพ่ือนบ้านล้อมรั้วลวดหนามปิด
ทางเข้า-ออก และตรวจสอบข้อเท็จจริง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามค าสั่งที่ 21/2567 ลงวันที่ 19  
มกราคม  2567  กรณีดังกล่าวตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่าที่ดิน
บริเวณท่ีมีการอ้างการครอบครองโดยมีการล้อมรั้วลวดหนาม จ านวน 4  ราย  
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โดยพื้นที่ดังกล่าวติดต่อกับโรงเรียนบ้านอีโคตร  หมู่ที่ 1 ด้านทางทิศตะวันออก
แสดงพื้นท่ีเป็นหนองน้ าสาธารณประโยชน์ และติดต่อกับถนนปัทมานนท์ (214) 
ไม่เคยมีเอกสารในการครอบครอง เอกสารกรรมสิทธิ์ใดของผู้ใด อาศัยความตาม
กฎหมายประมวลที่ดิน มาตรา 8 และมาตรา 9 ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1304 มาตรา 1305 มาตรา 1306 และมาตรา 1307 พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้
สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการด าเนินการออกหนังสือ
ส าหรับที่หลวง พ.ศ.2543 นัน้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  
จึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร เป็นผู้ด าเนินการขอออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง ในที่ดินบริเวณดังกล่าว แล้วรายงานให้นายอ าเภอจตุรพักตร
พิมานทราบต่อไป จึงเสนอเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินการ  
ขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงดังกล่าว และมีสมาชิกท่านใด 
จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ   -  ตามท่ีท่านปลัดได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีจะขอมติในที่ประชุมเห็นชอบการให้ด าเนินการขอออกหนังสือส าคัญส าหรับ
ที่หลวง (น.ส.ล.)  โดยการยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
 

นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว -  ขอขอบคุณท่านนายกที่สนับสนุนเงินอุดหนุนประเพณีหมู่บ้านและโครงการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   เต้นแอร์โรบิก 
    -  ขอความอนุเคราะห์ท่อ คสล.บริเวณข้างก าแพงวัดหลังเมรุ ประมาณ 36 ท่อน  

เพราะกลัวจะท าให้ก าแพงวัดพัง 
    -  ขอความอนุเคราะห์หินลูกรังถนนสายทางไปบ้านนางบุญน้อม ปูชิน  

เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวเป็นโคลนท าให้ไม่สะดวกในการสัญจร 
-   ขอคามอนุเคราะห์ท่อระบายน้ าประมาณ 1 ท่อน บริเวณท่ีนานายเตรียม  
บุญเจียม 
-   ขอขอบคุณกองช่าง ที่ย้ายไฟฟ้ามุมมืดให้ 
 

นายประจักร์  โงนมณี  -   ขอสอบถามเรื่องงบวาตภัยที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยดังกล่าว 
ส.อบต.หมู่ที่ 9   -   ขอความอนุเคราะห์ลงหินคลุกถนนบริเวณถนนบ้านจตุพงษ์ จาจี 

-   ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรายงานการด าเนินงานโครงการวันเด็กและ 
โครงการกีฬาต าบล 
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นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว -  ขอสอบถามเรื่องการปฏิบัติงานของรถกู้ชีพ กู้ภัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

นายทินกร  พุทธลา  -  ชี้แจงข้อสอบถาม ดังนี้ 
นายก อบต. -  เรื่องขอความอนุเคราะห์ลงท่อ คสล. ข้างก าแพงวัด เนื่องจากช่วงนั้น

งบประมาณยังไม่มี แต่ก็จะพยายามติดตามหากมีงบประมาณจะพิจารณาก่อน 
จะเข้าฤดูฝน 

    -  เรื่องถนนลูกรังจะให้กองช่างส ารวจถนนที่ช ารุดเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
    -  เรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยก็ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ 

และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และต้องเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551  
 

ปลัด อบต.   -  ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ดังนี้ 
    ใช้งบประมาณ จ านวน 432,686  บาท 

1. งบจากเงินสะสม จ านวน 232,686  บาท 
2. งบจากเงินงบกลาง เงินส ารองจ่าย จ านวน 200,000  บาท 

 

นางสาวตติยากร มาหาร  -  รายงานการด าเนินงานตามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2567 
นักวิชาการศึกษา   ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

นางกาญจนา  ศรีเวียง  -  รายงานการด าเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
นักสันทนาการ   ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว - ขอสอบถามเรื่องเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   ของหมู่ที่ 5 
 

นายก อบต. - ขณะนี้ก าลังเร่งรัดการด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3 โครงการ คือ ระบบประปาหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7  
และหมู่ท่ี 6,8 ในส่วนของหมู่ที่ 5  ไม่ได้รับการจัดสรร 
-   เรื่องการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2567 ขณะนี้ให้กองช่างส ารวจว่ามีโครงการอะไรบ้างจะต้องด าเนินการ 
 

ปลัด อบต. -  แจ้งขอให้สมาชิกสภาฯ ส ารวจความต้องการโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงการอะไรบ้างที่ส าคัญเร่งด่วน เพ่ือจะได้น าไปประกอบจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อไป 

 

นายภัทรพงศ์  สุวรรณแสง -  ได้กล่าวเพ่ิมเติมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2568 ส่วนของรายจ่ายประจ ามอบให้ หน.ส่วนราชการด าเนินการ และในส่วน

ของงบก่อสร้าง ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ส ารวจโครงการ/กิจกรรมท่ีชุมชน
ต้องการและเร่งด่วน ว่ามีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ท่านได้ประชาคม
หมู่บ้านและน าส่งให้ทาง อบต. เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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นายประจักร์  โงนมณี -  ขอเพ่ิมเติมเรื่องการจัดท าข้อบัญญัติฯ ต้องการให้ทาง อบต.ศรีโคตร ออก 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากการจัดท าแผนชุมชนปีที่แล้วท าให้โครงการ/

กิจกรรมไม่ตรงตามที่หมู่บ้าน /ชุมชนต้องการ เนื่องจากการด าเนินการจัดท าแผน
ชุมชนมีระยะเวลาก าหนดจึงท าให้เกิดปัญหา 

 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีโคตร ออกประชาคมตามหมู่บ้าน 
 

นายก อบต. - กล่าวเพ่ิมเติมเรื่องการรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์แปลงดอนปู่ตา  
บ้านอีโคตร มอบให้หัวหน้าส านักปลัดด าเนินการต่อไป ตามเนื้อท่ีจริงที่วัดได้ 
 

    -  แจ้งให้สมาชิกกลุ่มโคต าบลศรีโคตร มารับถังน้ าหมักและเกลือแร่ ได้ที่ อบต. 
 

    -  แจ้งโรคที่มากับโค คือโรคมือเท้าแข็ง จะมีอาการไข้ น้ าลายออกตามปาก จมูก 
     และนอนเยียดขา 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 9   -  ขอให้หัวหน้าส านักปลัด สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดินจตุรฯ เรื่องที่บ้านน้ าสร้าง  
หมู่ที่ 9 ได้ยื่นเรื่องการติดป้ายที่สาธารณประโยชน์ของบ้านน้ าสร้าง ว่าด าเนินการ
หรือยัง 
 

นายบุรินทร์  ดวงวิไล  -  แจ้งเรื่องการด าเนินการของกองทุนขยะต าบลศรีโคตร มีสมาชิกท้ังหมด  
หัวหน้าส านักปลัด  194  ราย และจะด าเนินการออกรับซื้อประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2567 
     

ส.อบต.หมู่ที่ 5   -  ขอสอบถามเรื่องสวัสดิการคุ้มครองของสมาชิกกองทุนขยะต าบลศรีโคตร 
 

หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงเรื่องการคุ้มครองสวัสดิการสมาชิกกองทุนขยะจะต้องมีเงินฝาก จ านวน 
300บาท และจะต้องเป็นสมาชิกครบ 3 เดือน ถึงจะได้รับสวัสดิการของกองทุน
  

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2567 และขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2567 ค่ะ 

 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
    (ลงชื่อ)            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ อบต.ศรีโคตร ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
 
    (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางยุพาพร  ก้านจักร) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

 
    (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (นางทรงสุดา  วัฒนะศรี) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2567 ประธานสภา อบต.ศรีโคตร จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
    
 
 

(ลงชื่อ)                     
            (นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  


